

**TÀI LIỆU THAM KHẢO SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2020**

---

**I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

**1. TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,  
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH,  
VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

*Phần thứ hai*

**ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NHẪM TĂNG CƯỜNG  
KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC; XÂY DỰNG ĐẢNG  
VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH  
ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI**

*(Tiếp theo kỳ trước)*

**1.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**

Đảng ta chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc”;

Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

**1.2.1. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội**

Đại hội XII của Đảng xác định: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân”.

### ***1.2.2. Chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc***

*Đối với giai cấp công nhân*, “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển *giai cấp công nhân* cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân”.

Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân.

Củng cố, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, người lao động.

*Đối với giai cấp nông dân*: “Xây dựng, phát huy vai trò của *giai cấp nông dân*, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ, khuyến khích nông dân học nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ”.

Nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ cơ bản về điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin, cải thiện chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp.

*Đối với đội ngũ trí thức*: “Xây dựng *đội ngũ trí thức* ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo”. Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức. Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước. Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

*Đối với đội ngũ doanh nhân*: “Xây dựng, phát triển *đội ngũ doanh nhân* lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao”. Phát huy tiềm năng và vai trò tích cực, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân. Có cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi của đội ngũ doanh nhân. Tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

### ***1.2.3. Chính sách với đồng bào, các giới và lứa tuổi nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc***

*Đối với thế hệ trẻ:* “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho *thế hệ trẻ*”. Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.

*Đối với phụ nữ:* “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của *phụ nữ*; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng”. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp và chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ.

*Đối với đội ngũ cựu chiến binh:* “Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện, đồng thời động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

*Đối với người cao tuổi:* “Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”; giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

*Đối với đồng bào dân tộc ít người:* “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung”.

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp. Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

*Đối với đồng bào tôn giáo:* “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn

giáo”. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

*Đối với người Việt Nam ở nước ngoài:* “Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có cơ chế, chính sách thu hút đồng bào hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

*(Còn tiếp)*

## **BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG**

### **2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác**

#### **BÁC MUỐN BIẾT SỰ THẬT KIA**

Hòa bình lập lại, mặc dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian đi thăm bà con nông dân. Lần ấy, vào vụ thu hoạch mùa, anh em cảnh vệ chúng tôi được lệnh đến trước và bố trí một số chiến sĩ cùng gặt với bà con để tiện cho việc bảo vệ Bác.

Trên cánh đồng lúa vàng trải rộng, có khoảng năm sáu tổ đang khẩn trương gặt hái, mấy tổ gặt ở kê ngay đường, còn một nhóm gặt mãi xa trong cánh đồng lầy lội. Chúng tôi nghĩ, chắc là Bác sẽ đến thăm mấy tổ gần đường, vì vậy một số anh em bảo vệ trà trộn cùng dân gặt trong những nhóm đó.

Chuẩn bị xong, chúng tôi yên trí chờ đợi... Một lúc sau xe Bác đến và dừng lại gần chỗ chúng tôi bố trí. Bác xuống xe nhưng không lại chỗ bà con đang gặt gần đường. Người xắn quần, tháo dép đi thẳng ra nhóm đang gặt ở đằng xa. Thấy vậy, một đồng chí trong chúng tôi lúng túng gợi ý:

- Thưa Bác, chỗ đằng kia nông dân gặt đông quá ạ!

Bác quay lại nói ngay:

- Đông gì? Các chú bố trí đây! - Rồi Bác tiếp tục đi. Chúng tôi anh nọ nhìn anh kia ngượng quá.

Đến chỗ bà con nông dân đang gặt ở giữa cánh đồng, Bác ân cần hỏi han từ chuyện trong nhà đến việc ngoài đồng... Do hóa trang rất khéo, vả lại buổi đi thực tế của Bác rất bất ngờ, nên bà con nông dân cứ ngỡ là một cán bộ già đi qua đường xuống thăm, nên nói chuyện với Bác rất tự nhiên, vui vẻ.

Lúc về nhà, Bác bảo chúng tôi: “Các chú nên rút kinh nghiệm, nếu làm việc gì cần phải bí mật, thì phải làm sao để không ai phát hiện được (hóa ra Bác đã nhìn thấy trong đám gặt gần đường có cả những anh “nông dân” mặt quần ka ki đi gặt).

Bác nói tiếp:

- Lần này đi thăm bà con nông dân. Bác muốn nói chuyện thật tự nhiên để biết rõ tình hình thực tế. Bác thì Bác muốn biết sự thật kia! Đối với nông dân, điều đầu tiên là phải chân thực!

## **II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG**

1. Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

2. Kỷ niệm 65 năm Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2020)

3. Kỷ niệm 90 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020)

4. Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ Kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020)

## **III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN THÁNG 8 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2020 (chưa có)**

## **IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG THÁNG 8/2020**

1. Trong 02 ngày 3 và 4/8/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận gồm đ/c Lê Trung Hồ, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; đ/c Nguyễn Văn Toàn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Mai Thị Kiên Quyển, Huyện ủy viên, phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện HĐND huyện và UBND huyện có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Thuận, Bình Minh, Vĩnh Phong và Phong Đông sau kỳ họp giữa năm 2020. Các ý kiến thuộc thẩm quyền được đại diện các ngành chuyên môn, lãnh đạo UBND huyện, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình thỏa đáng với cử tri, đồng thời tổng hợp những kiến nghị của cử tri sẽ phản ánh đến kỳ họp HĐND tỉnh tới đây.

2. Từ ngày 08/8 đến ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thuận tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập 04 đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện bao gồm: đội hình xe tình nguyện, đội hình tư vấn tại chỗ, đội hình hỗ trợ cơm và làm vệ sinh, đội hình kiểm tra thân nhiệt, có 44 thành viên là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, đoàn viên các Chi đoàn ban ngành, Tổng phụ trách đội, Hội viên Chi hội sinh viên Cần Thơ và các bạn sinh viên tình nguyện tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các Xã, Thị đoàn và các Đoàn trường THPT thành lập 11 đội hình thanh niên tình nguyện cấp cơ sở, có 94 thành viên tham gia.

3. Ngày 11/8/2020, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội XII Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận cho hơn 300 đảng viên của các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Qua hội nghị này nhằm triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, qua đó để các đảng viên tiếp tục tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

**4.** Chiều ngày 12/8/2020, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang do đ/c Lê Văn Chuyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT dẫn đoàn đã có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thuận nắm tình hình triển khai công tác tuyên truyền, theo dõi quản lý thông tin trên mạng xã hội, nhất là công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19. dịp này, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp cùng UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận đã tổ chức tập huấn cài đặt Bluezone phòng chống dịch Covid-19 cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và hơn 100 cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

**5.** Ngày 14/8/2020, Hội nông dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Đến dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lê Trung Hồ - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện cùng với 80 đại biểu nông dân điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 8.500 cán bộ hội viên nông dân về dự hội nghị. dịp này UBND huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu điển hình tiên tiến trong phong trào Hội nông dân, giai đoạn 2015-2020. Đồng thời ra mắt đoàn Đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên gồm 01 tập thể và 06 cá nhân.

**6.** Chiều 14/7/2020 Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Dự và chủ trì có đồng chí Lê Trung Hồ - TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, tham gia tọa đàm còn có hơn 70 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

**7.** Ngày 14/8/2020, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với các Ban của Huyện ủy, Trung chính trị huyện Vĩnh Thuận bế giảng lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn và các điểm trường trong toàn huyện. Trong thời gian học 05 ngày các đại biểu được tiếp thu các Chuyên đề cơ bản, cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn cuộc sống, công việc và để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Kết thúc lớp học có 100% học viên hoàn thành khóa học, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên và trao 10 giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học.

**8.** Ngày 17/8/ 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức phiên giải trình về các ý kiến, kiến nghị sau khảo sát, giám sát. Phiên giải trình do đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Tham dự phiên giải trình còn có đ/c Lê Thị Nhỏ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đ/c Huỳnh Tấn Phi - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đ/c Nguyễn Bạch Đằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; ngoài ra còn có lãnh đạo các ngành: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và lãnh đạo UBND các xã: Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh, Vĩnh Phong và thị trấn Vĩnh Thuận.

**9.** Ngày 17/8/2020, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đ/c Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Huỳnh Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng 107 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập được biểu dương đã về dự.

**10.** Ngày 19/8/2020, Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

**11.** Ngày 21/8/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, đồng thời, khen thưởng các mô hình tập thể và cá nhân điển hình. Đến dự có đ/c Phan Thành Đức - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Lê Trung Hồ - TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện. Tham dự còn các đồng chí Huyện ủy viên; Lãnh đạo các chi Đảng bộ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

**12.** Ngày 21/8/2020, Đoàn công tác của Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thuận về kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và gia đình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ cách mạng U Minh Thượng và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao trên địa bàn.

**13.** Chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020). Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chủ đề " Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường". Trong buổi sinh hoạt, lòng ghép hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh. Từ đó giúp cho đảng viên, đoàn viên tìm hiểu rõ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tuyên truyền giáo dục tuyên thống yêu nước, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

**14.** Ngày 24/8/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội

và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2019 - 2020. Hội nghị do đồng chí Võ Thị Thúy An - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện và đồng chí Ngô Thị Ngọc Hạnh - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; Thường trực Hội đồng Đội huyện; Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư Đoàn trường THPT và Tổng phụ trách Liên Đội trong toàn huyện.

**15.** Ngày 25/8/ 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Ngọc Nguyên chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành chuyên môn về góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo, Huyện ủy giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 21 đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII chủ yếu trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tập thể, nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động văn hóa thể thao, du lịch và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

**16.** Ngày 26/8/2020, huyện Vĩnh Thuận long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Tấn Phi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện và các điển hình tiên tiến tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện. dịp này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã tặng giấy khen của cho 11 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh gồm 04 đồng chí và 01 đồng chí đi dự cấp Trung ương.

**17.** Ngày 27/8/2020 Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười sáu kỳ họp chuyên đề về tài chính ngân sách. Đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

**18.** Ngày 27/8/2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ khu vực vườn tràm Ban Biện Phú, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Dự và chủ trì hội thảo có đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; tham dự còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, và lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện cùng tham dự. Tại hội thảo các nhân chứng lịch sử đã cung cấp thêm những thông tin liên quan và vị trí trên thực địa về hài cốt liệt sĩ tại khu vực trại giam An Phước và rừng tràm Ban Biện Phú tại khu vực thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Từ đó làm cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và Quân khu tiếp tục hoàn chỉnh thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên.



- \* Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:**
- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  - Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.
  - Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy.